



Teacher's day



"Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Chành tâm ghi nhớ em làm văn thơ
Kính chúc các thầy các cô
Luôn luôn mạnh khỏe từng giờ bình an..."

Ngôi trường mà em đã học suốt thời tiểu học là trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng. Chấm thoát đã gần 5 năm học trôi qua, mỗi ngày nào em còn là cô bé rụt rè, ngỡ khi lần đầu cấp sách tới trường mà giờ đây em cùng các bạn đã là những anh chị học sinh cuối cấp. Ngôi trường thân yêu không chỉ cho chúng em kiến thức mà nơi đây còn là ngôi trường - nơi mà cho em những kỉ niệm đẹp không bao giờ quên bên bạn bè và thầy cô.

Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng của em rất rộng và đẹp, nằm ở khu trung tâm thuộc quận Long Biên, trường em đã được thành lập 7 năm và có rất nhiều thế hệ học sinh đã ra trường. Suốt những năm tháng học dưới mái trường này, em đã được học rất nhiều thầy cô tận tâm nhưng cô là người để lại cho em ấn tượng thật đặc biệt. Đó là cô Lê Thị Bích chủ nhiệm lớp 5A3 năm học 2021 - 2022. Cô nhận lớp em đúng vào lúc xã hội giãn cách vì dịch Covid - 19, nên chúng em chưa một lần được gặp cô nhưng cô lại để lại ấn tượng trong lòng chúng em như người mẹ hiền. Cô chăm chút, nâng niu dạy dỗ cho chúng em từng chút một.

Qua cửa sổ zoom lớp học em thấy cô vẫn còn trẻ, cô trẻ trong cả dáng người và cả tính cách. Cô có dáng người gầy gầy với nước da trắng trắng. Khuôn mặt cô trái xoan toát lên vẻ đẹp rất riêng. Mái tóc ngắn để ngang vai được nhuộm chút nâu trông rất dịu dàng. Điểm đặc biệt nhất trên gương mặt thanh tú của cô là đôi mắt. Đôi mắt cô đen, tròn và rất ấm áp. Cô rất hay cười và nụ cười của cô rất tươi.

Điểm ấn tượng nhất của cô đối với em là cô rất hăng say trong công việc và hết lòng



day dỗ học sinh. Chính cô rất hiền, tâm tâm nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cô rất chịu khó tìm tòi các ứng dụng trong dạy học để tạo hứng thú học tập cho học sinh. Mỗi tiết học cô đều giảng bài rất say sưa, đưa chúng em từ kiến thức ngày đến kiến thức khác. Không chỉ đơn giản là những tiết học cô giảng - trò nghe, cô đã tìm tòi những phần mềm giúp chúng em tương tác nhiều hơn với bài học, chúng em có thể chơi trò chơi, lưu lại những hình ảnh đẹp hay đơn giản là thể hiện ý kiến của mình ngay trên bài giảng của cô, điều đó khiến chúng em luôn hào hứng, mong chờ đến mỗi tiết học zoom. Khi học môn toán, cô giảng rất dễ hiểu, cô luôn nhắc chúng em tìm tòi nhiều cách giải cho một bài toán. Giết tập làm văn cô dạy chúng em những áng văn hay.

Khi có bạn mắc lỗi thì cô cũng rất nghiêm khắc. Chính sự nghiêm khắc đó làm cho chúng em chăm chỉ và cố gắng học tập hơn. Cô rất quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp, bạn nào chưa hiểu bài cô tận tình chỉ bảo. Khi tất cả học sinh trong lớp hiểu thì cô mới yên tâm kết thúc buổi học.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay em xin được gửi đến cô những lời tri ân thân thương nhất. Em kính chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bên lớp 5A3 thân thương. Em rất mong một ngày gần nhất chúng em sẽ được gặp cô, được cô dạy học trực tiếp và em hứa sẽ luôn cố gắng học giỏi để không phụ công lao dạy dỗ của cô. Em kính chúc các thầy cô giáo trường Tiểu học Đỗ thị Việt Hùng luôn luôn mạnh khỏe, là những người lái đò đưa chúng em đến với bến bờ tri thức mới.

